

Số: /BC-HĐND

Tam Đường, ngày tháng 9 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020**

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

##### **1. Việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác**

Căn cứ chương trình làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-HĐND ngày 31/12/2019 về Chương trình công tác năm 2020; hàng tháng đều xây dựng chương trình công tác để cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện và tình hình thực tế tại địa phương.

Thường trực HĐND huyện đã chủ động chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kế hoạch theo chương trình công tác đề ra. Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Huyện ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy chế phối hợp.

##### **2. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện**

Thường trực HĐND huyện đã sớm xây dựng dự kiến nội dung kỳ họp, phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan tổ chức phiên họp liên tịch thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp; kịp thời báo cáo và xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy cho chủ trương tổ chức kỳ họp; ban hành Thông báo gửi các cơ quan có liên quan chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp; phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; ban hành quyết định triệu tập kỳ họp; gửi phiếu chất vấn và đề nghị đại biểu HĐND huyện gửi câu hỏi chất vấn về Thường trực HĐND để tổng hợp trình kỳ họp đảm bảo theo quy định.

Thực hiện tốt đôn đốc UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị các văn bản, tài liệu trình kỳ họp đúng thời gian quy định; đồng thời phân công trong Thường trực HĐND huyện dự họp, đôn đốc các Ban HĐND huyện tiến hành thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết bảo đảm thời gian, chất lượng đúng theo quy định.

Chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp; xây dựng chương trình kỳ họp và các điều kiện khác đảm bảo tổ chức kỳ họp thành công. Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện đã ban hành 17 Nghị quyết, các nghị quyết đã bám sát chủ trương của tỉnh, huyện và tình hình phát triển của địa phương.

### **3. Chuẩn bị và tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND huyện**

Các phiên họp của Thường trực HĐND huyện được tổ chức, chuẩn bị đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trước mỗi phiên họp, Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với các Ban HĐND huyện chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội dung họp gửi các thành viên tham dự nghiên cứu trước phiên họp đúng quy định. Chín tháng đầu năm Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 09 phiên họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, đề ra nhiệm vụ tháng sau; rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 11, dự kiến nội dung kỳ họp thứ 12; thông qua kế hoạch, kết luận sau giám sát.

Xem xét thống nhất giải quyết kịp thời 09 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp về điều chỉnh, bổ sung ngân sách năm 2020. Các nội dung thống nhất được thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật, tạo điều kiện cho UBND huyện tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định.

Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên giải trình đối với Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện về kết quả giải quyết kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng đã được giao cho các hộ dân bản Bình Luông - Thị trấn Tam Đường. Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện đã báo kết quả giải quyết đồng thời đưa ra giải pháp để tham mưu cho UBND huyện giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Hoạt động giám sát, khảo sát giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND huyện tổ chức triển khai thực hiện, tập trung giám sát việc triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện, việc thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đối với lĩnh vực phân công phụ trách.

Chín tháng đầu năm 2020 đã thực hiện 08/11 cuộc, trong đó: 07 cuộc giám sát chuyên đề (Thường trực 01 cuộc, Ban Pháp chế 02 cuộc, Ban Dân tộc 02 cuộc, Ban KT-XH 02 cuộc), 01 cuộc giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức 03 cuộc khảo sát chỉ đạo các Ban HĐND huyện tổ chức thực hiện 04 cuộc khảo sát; dừng thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch do nội dung giám sát trùng với cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.

Các cuộc giám sát, khảo sát đã bám sát mục tiêu, định hướng, chủ trương của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện; chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát được nâng lên, nội dung, phạm vi giám sát khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Các kết luận giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã nêu lên kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, kiến nghị để các đơn vị chịu sự giám sát khắc phục và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành.

Thường trực HĐND huyện đã phối hợp, tham gia 04 cuộc với đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh<sup>1</sup>.

## **5. Hoạt động tiếp xúc cử tri**

Việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND huyện được thực hiện đúng theo quy định, chất lượng từng bước được nâng cao. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri. Phối hợp với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp tại 13 xã với 2.369 lượt cử tri tham dự, ghi nhận và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 24 kiến nghị kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh: 02 kiến nghị, thuộc thẩm quyền của huyện: 22 kiến nghị. Thường trực HĐND huyện đã ban hành công văn gửi UBND huyện đề nghị UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trả lời theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

## **6. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo**

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND huyện đã duy trì thực hiện tốt lịch tiếp công dân theo quy định hằng tháng để tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết, xử lý kịp thời cho công dân. Trong 9 tháng đầu năm 2020 Thường trực HĐND huyện phối hợp chỉ đạo bộ phận tiếp công dân tiếp: 01 lượt = 01 người = 01 vụ việc, nhận đơn 01 đơn hiện nay đang giải quyết. Phối hợp với UBND chỉ đạo giải quyết 17 đơn (*Đơn trong kỳ báo cáo 10 đơn, đơn tồn kỳ trước chuyển sang 07 đơn*). Đã giải quyết xong 12 đơn (*Đơn trong kỳ báo cáo 07 đơn, đơn tồn kỳ trước chuyển sang 4 đơn*); Đang giải quyết 05 đơn (*Đơn trong kỳ báo cáo 02 đơn, đơn tồn kỳ trước chuyển sang 03 đơn*).

## **7. Giữ mối liên hệ với các Ban, Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan**

Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các Ban HĐND huyện đảm bảo chặt chẽ, khoa học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND huyện; phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết, thực hiện hoạt động giám sát, khảo sát đảm bảo nội dung và thời gian quy định.

---

<sup>1</sup> Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh (*Ban VH-XH HĐND tỉnh*); giám sát kết quả triển khai thực hiện trồng và chăm sóc cây Quế, Mắc Ca trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 (*Ban KT-NS HĐND tỉnh*); Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10 trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV (*Thường trực HĐND tỉnh*); Khảo sát, ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát công tác triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học mới 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, họp Tổ đại biểu HĐND huyện và các hoạt động khác để thu thập và phản ánh trung thực kiến nghị của cử tri. Hướng dẫn Đại biểu, Thường trực HĐND xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định<sup>2</sup>.

Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện; đôn đốc các cơ quan, ban, ngành huyện giải quyết các kiến nghị của cử tri; xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo kịp thời, đúng quy định nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thông tin hoạt động của HĐND huyện với cấp trên trực tiếp theo đúng quy định.

## **8. Các hoạt động khác**

Phối hợp với UBND huyện và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tuyên truyền, phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện.

Dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ, đảng bộ của các cơ quan và Đảng ủy các xã, thị trấn theo sự phân công của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Làm tốt công tác tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết sau đại hội.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND tại xã Hồ Thầu với chủ đề “*Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, xã*”.

Tham dự đầy đủ cuộc họp Thường trực 3 bên, UBND huyện. Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên Đán; các ngày thành lập ngành; tham dự các hoạt động do Mặt trận, các đoàn thể tổ chức. Dự và chỉ đạo kỳ họp HĐND các xã, thị trấn... Thực hiện chế độ phụ cấp đại biểu và kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên khi ốm đau đúng quy định.

Tăng cường xuống cơ sở, đặc biệt các xã, thị trấn được phân công phụ trách để nắm, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giao, làm tốt công tác tuyên truyền sáp nhập bản theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên; tham gia giải quyết các vụ việc xảy ra ở cơ sở và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác theo thẩm quyền.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Kết quả đạt được**

Chín tháng Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện có nhiều đổi mới về phương thức, khẳng định được vị trí, vai trò trách nhiệm trong công tác điều hòa phối hợp hoạt động; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Phối hợp chỉ đạo hoàn thành kế hoạch

---

<sup>2</sup> Công văn số 108/HĐND-VP, ngày 25/8/2020 của HĐND huyện khảo sát, hướng dẫn hoạt động HĐND của các xã, thị trấn.

tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp; Tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 HĐND huyện và các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND huyện sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, phối hợp với UBND huyện trong công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại của công dân. Xem xét thống nhất giải quyết kịp thời 09 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, chủ trương của Huyện ủy, nghị quyết của HĐND huyện. Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp huyện, xã lần thứ 8 tại xã Hồ Thầu. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch covid-19. Dự và chỉ đạo đại hội chi bộ, đảng bộ của các cơ quan và Đảng ủy các xã, thị trấn theo sự phân công của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Làm tốt công tác tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và việc triển khai thực hiện Nghị quyết sau đại hội.

## **2. Hạn chế**

Công tác chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện trong việc tham mưu các văn bản của Thường trực HĐND huyện có lúc có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

## **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020**

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020, Thường trực HĐND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 như sau:

**1.** Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 10 và thứ 11 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chủ động phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện chỉ đạo và chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND huyện theo quy định.

**2.** Tiếp tục duy trì, chuẩn bị và tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện hàng tháng. Tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm kết quả kỳ họp thứ 12 và dự kiến chương trình kỳ họp HĐND huyện tiếp theo; phiên giải trình, chất vấn một số nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của UBND huyện.

**3.** Phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, và các ngành hữu quan xây dựng kế hoạch, đôn đốc các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện; Phối hợp với UBND huyện xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp 11 và 12 trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

**4.** Tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện, chỉ đạo điều hòa phối hợp hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban HĐND huyện theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; chú trọng

tổ chức khảo sát nắm tình hình việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.

5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kết luận sau giám sát, chất vấn của đại biểu HĐND huyện.

6. Tích cực tham gia và bố trí, sắp xếp cho đại biểu HĐND huyện tham gia các Hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động HĐND do tỉnh, huyện tổ chức. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp huyện - xã lần thứ 9 tại xã Nà Tăm.

7. Chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các điều kiện trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp cuối năm 2020. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND huyện Tam Đường khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tam Đường 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phong Vĩnh Cường**